



17454

ที่ รบ ๕๒๐๐๘/ ๒๓๓๑

สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี
ถนนศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี ๗๐๐๐๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สำนักงานจังหวัดราชบุรี	
วันที่	๑๑/๗/๒๕๖๐
เลขที่	458
<input type="checkbox"/> รวช.	<input type="checkbox"/> ยพ.
<input type="checkbox"/> อภ.	<input type="checkbox"/> คธ.
<input type="checkbox"/> บก.	

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จังหวัดราชบุรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเทศบาลเมืองราชบุรี จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลเมืองราชบุรี มีความประสงค์เรียกประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา ถนนเจดีย์หัก จากแยกวัดโรงช้างถึงสี่แยกต้นสำโรง ระยะทางประมาณ ๔๐๖ เมตร รายละเอียดแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองราชบุรีที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดประกาศแจ้งผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน เทศบาลฯ หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูวนารถ สุภาพเพชร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี

งานพัสดุ

กองการประปา

โทร. ๐-๓๒๓๓๓-๗๑๔๕ ต่อ ๑๐๗

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข



ประกาศเทศบาลเมืองราชบุรี

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนเจริญหัก
จากแยกวัดโรงช้างถึงสี่แยกต้นสำโรง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนเจริญหัก จากแยกวัดโรงช้างถึงสี่แยกต้นสำโรง ระยะทางประมาณ ๔๐๖ เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบแปลนกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี เลขที่ ๕/๒๕๕๙

ราคากลาง ๒,๓๘๐,๐๐๐.- บาท (-สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) ในสัญญาเดียว โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองราชบุรีเชื่อถือ

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองราชบุรี และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

สำเนาถูกต้อง

-/ กำหนดดู...

(นางชนิตช์ นวนรินทร์รัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง ในวันที่ 25 ก.ก. 2560 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี หากผู้เสนอราคาขายได้ไม่ไปดูสถานที่และฟัง คำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ กองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี จะถือว่าท่านได้ทราบรายการละเอียดต่างๆ ตลอด แล้ว

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 ต.ค. 2560 ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าอำเภอเมืองราชบุรี และจะแจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน วันที่ - 4 ต.ค. 2560

กำหนดเสนอราคา(เคาะราคา) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๑๔๐ บาท (-สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 ก.ก. 2560 ถึงวันที่ 21 ก.ก. 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rbm.go.th และ www.ratchaburi.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายภูวนารถ สุภาพเพชร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี